

# จีรัฐแก้ราคาน้ำตาล

โพสต์ทูเดย์ - โรงงานเครื่องตีเมล็ดใช้น้ำตาลทราย เลี่ยงภาษีน้ำตาล จุดการบริโภคน้ำตาลในประเทศ จีรัฐแก้ปัญหา

นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่า การบริโภคน้ำตาลทรายในประเทศไทยมีการชะลดตัวลงเล็กน้อย โดยคาดว่าฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 จะอยู่ที่ระดับ 25 ล้านกระสอบ จากที่ประเมินไว้ว่าจะอยู่ระดับ 26 ล้านกระสอบ เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องตีเมล็ดส่วนใหญ่เริ่มหันมาปรับกระบวนการผลิตที่เน้นลดการใช้น้ำตาลทรายลง เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีน้ำหวานที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ หลังจากที่รัฐเห็นชอบเก็บภาษีเครื่องตีเมล็ดที่มีค่าความหวานหรือน้ำตาลมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (ภาษีน้ำหวาน) ซึ่งมี 6 อัตรา ทำให้ภาพรวมภาษีจะสูงขึ้นประมาณ 2% จากปัจจุบันที่เก็บอยู่ที่ 20% มีส่วนทำให้การบริโภคน้ำตาลลดลง และ

อีกส่วนเป็นเทรนด์รักสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ภาครัฐมีการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายที่ผ่านมา ทำให้ราคาขายน้ำตาลหน้าโรงงานทรงตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 17-17.50 บาท/กก. ราคาขายปลีกเฉลี่ยที่ 20-21 บาท/กก. ประกอบกับปริมาณน้ำตาลทรายที่ผลผลิตสูงถึง 14.80 ล้านตัน ขณะที่ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มที่ตกต่ำ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 10 เซนต์/ปอนด์ ทำให้บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย (อนท.) ยังไม่สามารถเสนอขายราคาน้ำตาลทรายล่วงหน้าในฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 ได้เช่นปีที่ผ่านมา

นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ กล่าวว่า การส่งออกน้ำตาล 6 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-มิ.ย. 2561) อยู่ที่ 6.5 ล้านตัน อ้อย สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนจะเร่งส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านตัน เพื่อเตรียมรับอ้อยฤดูกาลผลิตใหม่ 2561/2562

ที่จะเปิดหีบช่วงเดือน พ.ย.นี้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 11 เซนต์/ปอนด์ และเมื่อนำมาคำนวณเป็นราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 คาดว่าจะอยู่ที่ 700-750 บาท/ตันอ้อย

นายเจษฎา ว่องวัฒน์เส็น รักษาการนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยกล่าวว่า ภาครัฐมียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (ไบโออีโคโนมี) ที่จะส่งเสริมนำอ้อยมาเพิ่มมูลค่าตั้งแต่การผลิตเอทานอลที่เป็นเชื้อเพลิง การต่อยอดสู่พลาสติกชีวภาพ เคมีภัณฑ์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน แต่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขที่จะเอื้อต่อการลงทุนให้มากขึ้น เช่น โรงงานเอทานอลขณะนี้จะมีเพียงใบอนุญาตให้ผลิตเฉพาะเอทานอลเท่านั้นควรกำหนดให้นำไปผลิตอย่างอื่นได้และมีระบบภาษีที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม เป็นต้น ■